

TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN THAM GIA TẬP HUẤN SGK LỚP 9 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Để tăng cường năng lực cho giáo viên trong việc sử dụng sách giáo khoa triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên, ngày 19/7/2024, thầy cô giáo phụ trách giảng dạy bộ môn Lịch sử - Địa lý và Khoa học tự nhiên của trường THCS Giang Biên đã tích cực tham gia tập huấn trực tuyến đầy đủ.



Hình ảnh các thầy cô tham gia tập huấn SGK môn Lịch sử - Địa lý 9 (Bộ Cánh diều)

Lịch sử - Địa lý là một môn học tổ hợp với hai phân môn: phân môn Lịch sử và phân môn Địa lý. Trong buổi sáng ngày 19/7/2024, các đồng chí giáo viên đã tham gia tập huấn phân môn Lịch sử. Với sự hướng dẫn, định hướng báo cáo viên, các giáo viên dạy Lịch sử - Địa lý trong nhà trường đã nắm bắt được cấu trúc chương trình, mục tiêu cần đạt ở mỗi bài, phương pháp dạy học sao cho phù hợp với nội dung từng bài. Từ nội dung hướng dẫn của buổi tập huấn, các đồng chí giáo viên đã có những xâu chuỗi, những định hướng cho các tiết dạy của mình với các bài giảng Lịch sử 9 trong thời gian sắp tới.



Buổi chiều cùng ngày, giáo viên nhà trường tiếp tục tham gia tập huấn SGK Lịch sử - Địa lý ở phân môn Địa lý. Báo cáo viên đã giúp thầy cô trong nhà trường nói riêng hiểu rõ hơn về nội dung cần lưu ý của từng bài dạy, những nội dung giảm tải của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với Chương trình cũ.

Cũng trong ngày 19.7, thầy cô giảng dạy bộ môn Khoa học tự nhiên đã tích cực tham gia tập huấn sách giáo khoa lớp 9 môn KHTN (sách kết nối) với hình thức trực tuyến.



Hình ảnh thầy cô giáo tham gia tập huấn môn Khoa học tự nhiên

Trong buổi tập huấn, báo cáo viên đã giới thiệu cho toàn bộ giáo viên các thông tin liên quan đến bộ sách. Ngoài ra trong buổi tập huấn, toàn thể giáo viên phụ trách bộ môn KHTN của trường THCS Giang Biên cũng được tham gia phân tích bài học đặc trưng cho những điểm mới của sách.



Buổi tập huấn đã giúp các giáo viên nắm vững kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng vào việc dạy học bộ môn Lịch sử - Địa lý và Khoa học tự nhiên 9. Bởi đây là những tổ hợp môn mới của chương trình GDPT 2018.

Nhà trường tin tưởng rằng với sự định hướng của các thầy cô chuyên gia, với sự nhiệt tình tâm huyết của các thầy cô, sự ham hiểu biết của học sinh, chất lượng giáo dục bộ môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên và các môn học khác nói chung sẽ càng ngày càng được nâng cao./.

Người viết tin bài: Ngô Thị Thu Thuý